

# TIFF 2014 โชว์ศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง

## เฟอร์นิเจอร์อาเซียน ผู้ประกอบการรายใหญ่ตบเท้า

### ร่วมงาน เจรจาธุรกิจ-ขายปลีก 12-16 มีนาคม 2

557

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เตรียมความพร้อม รวบรวมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทยกว่า 200 บริษัท เดินทางจัดงาน TIFF 2014 ชวนผู้ซื้อ ผู้นำเข้า มาร่วมเจรจาการค้า ต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งเปิดจำหน่ายปลีกให้กับผู้สนใจ โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมใจตบเท้าเข้าร่วมงาน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความสำเร็จของงาน TIFF 2013 ในปีที่ผ่านมาที่มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมงานถึง 20,503 คน โดยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย จีน และอเมริกา และมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 460 ล้านบาท ส่งผลให้งาน TIFF 2014 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 มีนาคม 2557 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์อย่างต่อเนื่อง โดยงาน TIFF 2014 จะจัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ Inspire Living from the Heart of ASEAN เพื่อสื่อถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางการค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน

“อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยจะเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเออีซี โดยสามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม นอกจากนี้ การเปิดเออีซีจะทำให้หลายประเทศเข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสำนักงานรองรับการเปิดเออีซี ซึ่งจะทำให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเติบโตขึ้นตามไปด้วย การจัดงาน TIFF ในคอนเซ็ปต์ Inspire Living from the Heart of ASEAN ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คู่ค้าจากประเทศต่างๆ เห็นถึงศักยภาพและเกิดความมั่นใจในผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทย” นางนันทวัลย์ กล่าว

นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า TIFF 2014 จะจัดขึ้นที่ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยวันที่ 12-14 มีนาคม เป็นวันเจรจาการค้า และวันที่ 15-16 มีนาคม เป็นวันจำหน่ายปลีก งานนี้เน้นเป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ ดีไซน์สวย และมีความหลากหลาย ครบครัน โดยขณะนี้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จำนวนมากพร้อมใจกับเข้าร่วมงานคับคั่งคั่ง นอกจากผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังมี

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาร่วมแสดงสินค้าด้วย รวมกว่า 200 บริษัท 750 คูหา อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา  
ไต้หวัน เกาหลี แคนาดา กลุ่มสหภาพยุโรป และคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาจากนานาชาติประมาณ 20,000 ราย จากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุ่ม  
ประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีทั้งผู้ซื้อ ผู้นำเข้า นักธุรกิจในการเฟอร์นิเจอร์ เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ รวมทั้งประชาชนที่  
สนใจก็สามารถมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงานนี้ได้เช่นกัน ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน TIFF  
2014 ได้ที่ [www.thailandfurniturefair.com](http://www.thailandfurniturefair.com)